



D-IN-EV-03

หนังสือการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครสมาชิก

ข้อมูลของท่านเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง ที่เราให้ความสำคัญและตระหนักถึงตลอดมา และเราจะดำเนินการอย่างดีที่สุดด้วยมาตรการที่เข้มงวดในการคุ้มครองข้อมูลของท่านให้มีความปลอดภัย

ท่านสามารถเลือกให้หรือไม่ให้ความยินยอมโดยไม่มีผลต่อการพิจารณาการสมัครสมาชิกแต่อย่างใด

วัตถุประสงค์

(1) เพื่อยืนยันตัวตนในการขึ้นทะเบียนสมาชิก EDUCA ประกอบด้วย ชื่อ ที่อยู่ เพศ อายุ อาชีพ สถานที่ติดต่อ เบอร์โทร e-Mail ตำแหน่งงาน สังกัดหน่วยงาน ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระ การเรียนรู้ที่สอน การเลือกหัวข้อในการอบรม และจำนวนการรับชมทางออนไลน์ โดยเป็นการประมวลผลข้อมูลจากฐานสัญญา

(2) เพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าร่วมงานตามรายละเอียดการลงทะเบียนของท่าน

(3) เพื่อติดต่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลในการเข้าร่วมงาน และกิจกรรมอื่นๆ ตามที่ท่านได้ให้ความยินยอมเอาไว้

(4) เพื่อนำไปใช้ในการวิเคราะห์และพัฒนารายการสื่อสารองค์ความรู้ด้านการศึกษา การส่งเสริมกิจกรรมงาน อบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครูและการศึกษา และกิจกรรมส่งเสริมการตลาด รวมทั้งเนื้อหาสาระของกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งของ EDUCA และพันธมิตร

ข้อมูลของท่านที่จัดเก็บ

ข้อมูลของท่านที่เราจัดเก็บเฉพาะที่จำเป็น ประกอบด้วย ชื่อ ที่อยู่ เพศ อายุ อาชีพ สถานที่ติดต่อ เบอร์โทร e-Mail ตำแหน่งงาน สังกัดหน่วยงาน ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระ การเรียนรู้ที่สอน การเลือกหัวข้อในการอบรม และจำนวนการรับชมทางออนไลน์

ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูล

เราจะทำการเก็บรักษาข้อมูลสมาชิกไว้จนสมาชิกแจ้งยกเลิกการเป็นสมาชิก หรือพ้นสภาพการเป็นสมาชิก

และบริษัทจะทำลายข้อมูลนั้นภายใน 30 วันทำการเมื่อครบกำหนดระยะเวลาการเก็บรักษา

ผู้ควบคุมข้อมูล

ผู้ควบคุมข้อมูลของท่านในครั้งนี้ คือ General Manager โทร. 02-748-7007 ต่อ 137

การประมวลผลข้อมูล

เราจะทำการเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านเท่าที่จำเป็นผ่านการลงทะเบียน และเก็บข้อมูลสมาชิกเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ไว้โดยการกำหนดไฟล์เดอร์เฉพาะของข้อมูลสมาชิกภายใน Drive กลางของฝ่ายที่บริษัทกำหนด โดยจะมีแค่ตัวผู้ประมวลผลข้อมูลเท่านั้นที่มีสิทธิในการพิมพ์ หรือทำสำเนา ซึ่งจะมีการจำกัดสิทธิในการเข้าถึงข้อมูล (Access Control) และจะนำมาใช้ในการประชาสัมพันธ์ข้อมูล และพัฒนารูปแบบกิจกรรมต่างๆ ตามที่ท่านได้ให้ความ ยินยอมไว้เท่านั้น

การป้องกันข้อมูล

เราได้ดำเนินการเพื่อป้องกันข้อมูลของท่าน โดยจะทำการจัดเก็บเป็นไฟล์ที่มีการแปลงไฟล์ให้เป็นข้อมูลแฝง (Pseudonymous Data) และการกำหนดรหัส (Encryption) ในการเข้าถึงไฟล์ และเก็บไว้ในไฟล์เดอร์เฉพาะของข้อมูลสมาชิกที่กำหนดสิทธิในการเข้าถึง (Access Control) ซึ่งผู้ประมวลผลและผู้ควบคุมข้อมูลเท่านั้นที่จะเข้าถึงไฟล์เดอร์ได้

กรณีมีการจ้างบุคคลที่ 3 มารับจ้างประมวลผล ระบุ ดังนี้ บริษัทจะทำการประเมินความเสี่ยงพอในการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคล หากผู้ประมวลผลไม่มีระบบที่เหมาะสมเพียงพอ บริษัทจะกำหนดให้ผู้ประมวลผลต้องทำการป้องกันคุ้มครองเทียบเท่าที่บริษัทดำเนินการเองไว้ในสัญญาจ้าง และจะควบคุมผู้ประมวลผลข้อมูลให้ต้องดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ตามที่กำหนด โดยจะกำหนดให้ครบถ้วนในสัญญาจ้าง รวมทั้งควบคุมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเช่นเดียวกับที่บริษัทเป็นผู้ประมวลผลเอง และจะมีการเลือกให้ผู้ประมวลผลที่มีระบบการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ดีเพียงพอ

การเปิดเผยข้อมูล

การเปิดเผยข้อมูลของท่าน

(1) ภายในบริษัท

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน อาจจะมีการเปิดเผยหรือนำส่งให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวข้องและมีบทบาทหน้าที่เท่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์เท่านั้น ทั้งนี้เพื่อดำเนินการตามกระบวนการต่างๆ ของบริษัทฯ การบริหารจัดการ และเพื่อการสื่อสารภายในบริษัท โดยบุคคลหรือทีมงานเหล่านี้ของบริษัท อาจจะได้รับอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ตามความจำเป็น

- เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารงานบุคคล หรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายอื่นๆ เฉพาะที่เกี่ยวข้อง โดยกำหนด สิทธิการเข้าถึงข้อมูลตามบทบาทหน้าที่ที่รับผิดชอบ
- ผู้บริหาร หรือผู้บังคับบัญชาโดยตรงของผู้ควบคุมและประมวลผลข้อมูลของท่าน ซึ่งมีความรับผิดชอบในการบริหารหรือการตัดสินใจเกี่ยวกับการสมัครเป็นสมาชิก หรือการเข้าร่วมงานของท่าน
- ฝ่ายหรือทีมสนับสนุนต่างๆ เช่น IT

(2) ภายนอกบริษัท

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน อาจมีการส่งต่อไปยังองค์กรภายนอก เพื่อที่จะช่วยให้ท่านเข้าใจว่า องค์กรเหล่านั้นเป็นใครบ้าง บริษัทฯ ขอแจ้งรายชื่อพอสั่งเซป ดังนี้

ผู้ให้บริการภายนอก : ได้แก่ องค์กร และคู่สัญญาช่วงขององค์กรผู้ให้บริการภายนอก ที่ได้

ให้บริการด้านสารสนเทศ และ/หรือ ให้การสนับสนุน ตัวอย่างเช่น ผู้ให้บริการเกี่ยวกับการบริหารจัดการ ระบบ ผู้ให้บริการเกี่ยวกับพื้นที่การจัดเก็บข้อมูล ผู้ให้บริการเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลด้านการตลาด และประชาสัมพันธ์

เมื่อบริษัทฯ ใช้บริการจากบุคคลที่สาม บริษัทฯ จะต้องให้แน่ใจว่าผู้ให้บริการเหล่านั้นได้ปฏิบัติ ตามข้อกำหนดของกฎหมายและข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะได้รับการปกป้องโดยมาตรการด้านเทคนิค และองค์กรที่เหมาะสม

ที่ปรึกษามีอาชีพของบริษัทฯ : อาทิเช่น ผู้ตรวจสอบ Audit, ที่ปรึกษา

ลูกค้า : บริษัทฯ อาจจะต้องนำส่งข้อมูลของท่านกับลูกค้าในกรณีที่มีความจำเป็นในการจัดการ และส่งมอบบริการแก่พวกเขา อาทิเช่น ข้อมูลเชิงสถิติที่ผ่านการวิเคราะห์และประมวลผล

หน่วยงานรัฐ : บริษัทฯ อาจจะต้องนำส่งข้อมูลของท่านกับองค์กรภาครัฐ อาทิ เช่น กรมสรรพากร สำนักงานประกันสังคม กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กรมบังคับคดี กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงแรงงาน กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อให้เป็นไปตามข้อร้องขอที่เป็นไปตามกฎหมาย โดยเราจะนำส่งเฉพาะข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เป็นไปตามกฎหมายและ เป็นไปตามสิ่งที่เราพิจารณาว่ามีความจำเป็นต้องทำ

องค์กรหรือบุคคลภายนอก : ในบางกรณีบริษัทฯ ได้ยืนยันข้อมูลของท่าน ให้กับองค์กรหรือบุคคลภายนอกที่มีการติดต่อสอบถามเพื่อวัตถุประสงค์ในการพัฒนากิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดงานต่างๆ ให้ตรงตามข้อมูลความต้องการของท่าน และข้อมูลอื่นๆ ตามที่ท่านได้ให้ความยินยอมไว้เท่านั้น

รวมถึงในกรณีที่เรารับหนังสือยินยอมจากท่าน เราอาจจะมีการเปิดเผยข้อมูลของท่านให้กับสถาบัน หรือต้นสังกัดของท่าน เพื่อการรับรองประวัติการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ

ทั้งนี้ ท่านสามารถแจ้งความประสงค์ที่จะไม่เปิดเผยการให้ข้อมูลดังกล่าวกับองค์กรหรือหน่วยงานภายนอกเมื่อไรก็ได้ โดยแจ้งความประสงค์ได้ที่ info@educathai.com

การใช้สิทธิ

ท่านมีสิทธิ ดังนี้

1) สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม (right to withdraw consent): ท่านมีสิทธิในการเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมกับเราได้ตลอดระยะเวลาที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอยู่กับเรา

2) สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล (right of access): ท่านงาน มีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของตนเอง และขอให้เราทำสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวให้แก่ท่านงาน รวมถึงขอให้เราเปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอมต่อเราได้

3) สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง (right to rectification): ท่านมีสิทธิในการขอให้เราแก้ไขข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง หรือเพิ่มเติมข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์

4) สิทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคล (right to erasure): ท่านมีสิทธิในการขอให้เราทำการลบข้อมูลของตนเองด้วยเหตุบางประการได้

5) สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล (right to restriction of processing): ท่านมีสิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองด้วยเหตุบางประการได้

6) สิทธิในการให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล (right to data portability): ท่านงานมีสิทธิในการโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองที่เคยให้ไว้กับเราไปยังผู้ควบคุมข้อมูลรายอื่น หรือตัวท่านเองด้วยเหตุบางประการได้



7) สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (right to object): ท่านมีสิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยเหตุบางประการได้

ผู้รับผิดชอบและการติดต่อ

ท่านสามารถติดต่อ เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลของเรา (DPO) หรือผู้แทนฝ่ายบริหารระบบคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDMR) เพื่อขอใช้สิทธิได้ที่

บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 10 ซอยลาซาล 56

แขวงบางนาใต้ เขตบางนา

กรุงเทพฯ 10260

โทรศัพท์ 02 748 7007

Email: dpo@picothai.com

ท่านสามารถดูรายละเอียดนโยบาย และระเบียบปฏิบัติต่างๆ ในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเราได้ที่ www.picothai.com



การประมวลผลข้อมูลที่ขอความยินยอม

ข้อมูลของท่านเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง ที่เราให้ความสำคัญและตระหนักถึงตลอดมา และเราจะดำเนินการอย่างดีที่สุดด้วยมาตรการที่เข้มงวดในการคุ้มครองข้อมูลของท่านให้มีความปลอดภัย

ท่านสามารถเลือกให้หรือไม่ให้ความยินยอมโดยไม่มีผลต่อการสมัครสมาชิกแต่อย่างใด ตามรายละเอียดวัตถุประสงค์ ข้อมูลที่จัดเก็บ ระยะเวลาการจัดเก็บ ผู้ควบคุมข้อมูล การประมวลผลและการป้องกัน รวมถึงการใช้สิทธิของท่านตามที่แจ้งไว้ข้างต้น

โดยทางบริษัทฯ ขอความยินยอมจากท่านในการใช้ข้อมูลของท่านที่ลงทะเบียนไว้เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ ดังต่อไปนี้

- (1) เพื่อยืนยันตัวตนในการขึ้นทะเบียนสมาชิก EDUCA ประกอบด้วย ชื่อ ที่อยู่ เพศ อายุ อาชีพ สถานที่ติดต่อ เบอร์โทร e-Mail ตำแหน่งงาน สังกัดหน่วยงาน ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระ การเรียนรู้ที่สอน การเลือกหัวข้อในการอบรม และจำนวนการรับชมทางออนไลน์ โดยเป็นการประมวลผลข้อมูลจากฐานสัญญา
- (2) เพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าร่วมงานตามรายละเอียดการลงทะเบียนของท่าน
- (3) เพื่อติดต่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลในการเข้าร่วมงาน และกิจกรรมอื่นๆ ตามที่ท่านได้ให้ความยินยอมเอาไว้
- (4) เพื่อนำไปใช้ในการวิเคราะห์และพัฒนากурсสื่อสารองค์ความรู้ด้านการศึกษา การส่งเสริมกิจกรรมงาน อบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครูและการศึกษา และกิจกรรมส่งเสริมการตลาด รวมทั้งเนื้อหาสาระของกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งของ EDUCA และพันธมิตร

ท่านได้อ่านและเข้าใจการขอความยินยอมนี้ และโปรดพิจารณา